



ParentsNext
AN AUSTRALIAN GOVERNMENT INITIATIVE

Chào mừng quý vị đến với ParentsNext



Giúp cân bằng các mục tiêu về gia đình, học tập và công việc của quý vị

Có nhiều lợi ích trong việc tham gia vào chương trình ParentsNext. Chuyên viên tư vấn **ParentsNext** sẽ **cộng tác với quý vị** để giúp quý vị tạo dựng lòng tự tin, phát triển kỹ năng và tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ địa phương để **hoạch định cho tương lai**.

Quý vị không phải tìm việc trong lúc tham gia chương trình. Tuy nhiên nếu **quý vị sẵn sàng và muốn tìm việc**, chuyên viên tư vấn có thể giúp đỡ.

Do đó trong lúc việc học tập hoặc làm việc còn là điều xa vời trong lúc này, việc tham gia vào chương trình ParentsNext sẽ giúp quý vị có nhiều lợi thế hơn để hành động đối với các cơ hội **khi gặp đúng thời điểm**.



Chương trình ParentsNext hoạt động ra sao

Có bốn điều chính mà chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị thực hiện trong chương trình ParentsNext để tiếp tục nhận được Trợ cấp Nuôi con (Parenting Payment).



1. Dự các cuộc hẹn

Các cuộc hẹn ParentsNext sẽ thường là **gặp mặt mỗi ba tháng một lần**.

Chuyên viên tư vấn sẽ lắng nghe và giúp quý vị quyết định những gì mà **quý vị muốn đạt được**. Họ cũng giúp quý vị hoạch định các bước kế tiếp.

2. Chọn các sinh hoạt

Chuyên viên tư vấn sẽ giúp quý vị chọn các sinh hoạt **nhằm giúp quý vị** chuẩn bị cho việc làm.

Các sinh hoạt này phải phù hợp với cuộc sống gia đình của quý vị và thích ứng với **những gì mà quý vị muốn đạt được**.



Trước khi đến với chương trình ParentsNext tôi thật sự không có mục tiêu hoặc kế hoạch về những gì mình muốn làm...Mục tiêu chính của tôi là học xong khóa huấn luyện doanh nghiệp và rồi mở tiệm làm móng tại nhà rồi từ đó đi lên."

Patrice, một phụ huynh tham gia ParentsNext



3. Soạn ra và thỏa thuận một Kế hoạch

Chuyên viên tư vấn ParentNext sẽ giúp quý vị tạo ra một **Kế hoạch Tham gia**.

Kế hoạch này nêu sơ lược các sinh hoạt, báo cáo và các cuộc hẹn mà **quý vị đồng ý thực hiện**.



ParentsNext đã giúp tôi đến trường cao đẳng để học xong lớp 11 và 12. Trường này có tiện nghi giữ trẻ miễn phí do đó tôi biết con mình được chăm lo trong lúc mình dự lớp học – việc này tạo ra sự khác biệt lớn lao!”

Ashleigh, phụ huynh tham gia ParentsNext



4. Báo cáo

Quý vị phải báo cáo đến Centrelink mỗi hai tuần.

Chuyên viên tư vấn sẽ cho quý vị biết nếu quý vị cũng cần **báo cáo đến ParentsNext**.

Chuyên viên tư vấn sẽ cho quý vị biết về việc báo cáo như thế nào và khi nào thì báo cáo.

Muốn biết thêm thông tin, vào trang mạng www.employment.gov.au/parentsnext

Tận dụng chương trình ParentsNext

Nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm



Phụ huynh và người chăm sóc **có thể rất bận rộn trong cuộc sống**. Vui lòng thảo luận với chuyên viên tư vấn ParentsNext nếu quý vị không khỏe hoặc có vấn đề tại nhà. **Có sẵn việc hỗ trợ và** quý vị có thể yêu cầu tạm rời khỏi kế hoạch nếu muốn.

Than phiền hoặc thay đổi chuyên viên tư vấn



Quý vị có thể thảo luận với chuyên viên tư vấn về bất cứ vấn đề nào mình có thể gặp phải với ParentsNext. Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái trong việc thảo luận với chuyên viên tư vấn của mình, vui lòng gọi đến Đường dây Phục vụ Thân chủ Toàn quốc qua số **1800 805 260** (miễn phí từ điện thoại bàn) hoặc điền mẫu đơn **Than phiền, Khen ngợi và Góp ý** trên trang mạng ParentsNext.

Theo sát kế hoạch của mình



Để tiếp tục nhận được Trợ cấp Nuôi con thì điều rất quan trọng là **quý vị dự các cuộc hẹn, thực hiện các sinh hoạt đã thỏa thuận và báo cáo về tiến triển của mình**. Nếu có việc gì xảy ra và quý vị không thể tham dự cuộc hẹn hoặc không thể báo cáo đúng hạn, **hãy thông báo cho chuyên viên tư vấn ngay khi có thể** để tránh bị ngưng trợ cấp.

Thông tin của quý vị

Thông tin cá nhân của quý vị được luật pháp bảo vệ, kể cả Privacy Act 1988 (Đạo luật Quyền Riêng tư 1988) và luật an ninh xã hội.

Chuyên viên tư vấn ParentsNext sẽ trao cho quý vị một bản Privacy Notification and Consent (Thông báo về Quyền Riêng tư và đơn Chấp thuận) có nêu ra việc thông tin cá nhân của quý vị sẽ được sử dụng như thế nào.

Dịch vụ thông dịch

Nếu quý vị không thạo tiếng Anh và cần thông dịch viên, gọi đến Dịch vụ Thông dịch (TIS Toàn quốc) qua số **131 450** với phí tổn một cuộc gọi địa phương. Nhờ họ **gọi đến Đường dây Phục vụ Thân chủ Toàn quốc** và giúp phiên dịch thông tin cho quý vị. Hoặc viếng trang Nguồn thông tin (Resources) trên trang mạng ParentsNext để lấy **thông tin qua tiếng Việt**.

Muốn biết thêm thông tin, vào trang mạng www.employment.gov.au/parentsnext



ParentsNext

AN AUSTRALIAN GOVERNMENT INITIATIVE

Welcome to ParentsNext - Vietnamese